



THAM VẤN VỀ CÁC NHU CẦU CỦA HỌ

Anh chị em không cần phải phục sự một mình. Việc tham vấn có thể cung cấp sự giúp đỡ anh chị em cần để giúp đỡ những người khác.

Thượng Đế đã mời gọi anh chị em phục sự một cá nhân hoặc gia đình trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của anh chị em theo như các nhu cầu của họ. Làm thế nào anh chị em có thể biết được các nhu cầu này là gì? Nguyên tắc về việc tham vấn, như đã được nhấn mạnh trong Giáo Hội, là thiết yếu.

Sau khi thảo luận về những điều chúng ta có thể xem xét để tham vấn, chúng ta sẽ thăm dò:

1. Tham vấn với Cha Thiên Thượng.
2. Tham vấn với cá nhân và gia đình được chỉ định.
3. Tham vấn với người bạn đồng hành của chúng ta.
4. Và tham vấn với những người khác được chỉ định cho cùng cá nhân và gia đình đó.

Việc tham vấn với những người lãnh đạo của chúng ta cũng là thiết yếu. Một bài viết về Các Nguyên Tắc Phục Sự trong tương lai trong tạp chí *Liahona* sẽ khám phá việc tham vấn với những người lãnh đạo cũng như vai trò của các cuộc phỏng vấn về việc phục sự trong tiến trình đó.

Những Điều Chúng Ta Tham Vấn

Việc hiểu các nhu cầu là thiết yếu để phục sự lẫn nhau. Nhưng những nhu cầu đó có thể về phương diện nào, và liệu có điều gì hơn cả nhu cầu mà chúng ta cần phải biết được?

Các nhu cầu có thể về nhiều phương diện. Những người chúng ta phục vụ có thể đối mặt với những thử thách về mặt cảm xúc, tài chính, thể chất, học vấn, và văn hóa. Một số nhu cầu có ưu tiên cao hơn những nhu cầu khác. Một số chúng ta được chuẩn bị để giúp đỡ; một số khác có thể đòi hỏi chúng ta kêu gọi sự giúp đỡ cho chính bản thân mình. Trong những nỗ lực của chúng ta để đáp ứng các nhu cầu, hãy đừng quên rằng sự kêu gọi của chúng ta để phục sự bao gồm việc giúp đỡ những người khác tiến triển theo con đường giao ước, chuẩn bị và tiếp nhận các giáo lễ chức tư tế thiết yếu cho sự tôn cao.

Ngoài việc tham vấn về nhu cầu của các cá nhân hoặc gia đình, chúng ta nên cố gắng để biết về những điểm mạnh của họ. Họ không cần sự giúp đỡ với những

điều gì? Họ có những khả năng hay ân tứ nào mà có thể ban phước cho người khác? Họ đặc biệt thích hợp để giúp xây đắp vương quốc của Thượng Đế như thế nào? Những điểm mạnh của một cá nhân có thể quan trọng để hiểu giống như các nhu cầu khác của người ấy.

Tham Vấn với Cha Thiên Thượng

Một trong những giáo lý quan trọng của tôn giáo chúng ta là Cha Thiên Thượng phán cùng với con cái Ngài (xin xem Những Tín Điều 1:9). Khi chúng ta nhận được một sự chỉ định mới để phục sự một ai đó, chúng ta nên tham vấn với Cha Thiên Thượng qua lời cầu nguyện, tìm kiếm sự sáng suốt và hiểu biết về các nhu cầu và điểm mạnh của họ. Tiến trình tham vấn đó qua lời cầu nguyện nên tiếp tục trong suốt sự chỉ định phục sự của chúng ta.

Tham Vấn với Các Cá Nhân và Gia Đình

Cách thức và khi nào chúng ta tiếp xúc với các cá nhân và gia đình mà chúng ta được kêu gọi để phục sự có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, nhưng việc tham vấn trực tiếp với cá nhân hoặc gia đình là thiết yếu để xây đắp các mối quan hệ và hiểu những nhu cầu của họ, kể cả cách thức họ muốn được giúp đỡ. Một số câu hỏi có thể cần phải chờ cho đến khi một mối quan hệ ý nghĩa đã được phát triển. Trong khi không có một cách thức đúng duy nhất nào để làm việc này, hãy cân nhắc những điều sau đây:

- Tìm hiểu cách thức và khi nào họ muốn được liên lạc.
- Tìm hiểu về sở thích và kinh nghiệm của họ.
- Đến với những đề nghị về cách anh chị em có thể giúp đỡ, và hỏi những đề nghị của họ.

Khi chúng ta xây đắp sự tin cậy, hãy cân nhắc thảo luận về các nhu cầu của cá nhân hoặc gia đình. Hãy hỏi các câu hỏi như được Đức Thánh Linh thúc giục.¹ Ví dụ:

- Họ đang đối mặt với những thử thách gì?
- Các mục tiêu của gia đình hoặc cá nhân họ là gì? Ví dụ, họ có muốn được hữu hiệu hơn trong việc tổ chức buổi họp tối gia đình thường xuyên hoặc tự lực hơn không?
- Chúng ta có thể giúp đỡ họ với các mục tiêu và thử thách của họ như thế nào?
- Các giáo lễ phúc âm nào sắp đến trong cuộc sống của họ? Chúng ta có thể làm gì để giúp họ chuẩn bị?

Hãy nhớ đề nghị những sự giúp đỡ cụ thể, như: “Chúng tôi có thể mang đồ ăn đến cho anh chị em vào buổi tối nào trong tuần này?” Một lời đề nghị mơ hồ, như: “Xin hãy cho chúng tôi biết nếu có điều gì chúng tôi có thể giúp,” sẽ không giúp ích gì.

Tham Vấn với Người Bạn Đồng Hành của Chúng Ta

Bởi vì anh chị em và người bạn đồng hành của mình có thể không phải lúc nào cũng ở cùng nhau khi tương tác với cá nhân hoặc gia đình, nên điều quan trọng là phải phối hợp và tham vấn với nhau khi anh chị em tìm kiếm sự soi dẫn với tư cách là một cặp bạn đồng hành. Sau đây là một số câu hỏi để cân nhắc:

- Bằng cách nào và thường xuyên như thế nào anh chị em sẽ trao đổi với nhau với tư cách là một cặp bạn đồng hành?
- Làm thế nào anh chị em có thể sử dụng những điểm mạnh của nhau để phục sự cho các nhu cầu của gia đình và cá nhân?
- Anh chị em đã học được những điều gì, có những kinh nghiệm gì, và nhận được những sự thúc giục nào từ lần cuối cùng anh chị em nói về cá nhân và gia đình?

Tham Vấn với Những Người Khác Được Chỉ Định

Thỉnh thoảng nói chuyện với những người khác được chỉ định để phục sự cùng cá nhân và gia đình anh chị em phục sự có thể là một điều tốt.

Trao Đổi để Giải Quyết Thử Thách

Anh Cả Chi Hong (Sam) Wong thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mười áp dụng câu chuyện từ Mác 2 vào thời kỳ của chúng ta để minh họa làm thế nào việc tham vấn với nhau khiến bốn người có thể nghĩ ra cách cho phép một người bị bệnh bại liệt được ở trong sự hiện diện của Chúa Giê Su.

Anh Cả Wong nói: “Điều này có thể xảy ra như sau. Bốn người đang thi hành theo chỉ định của vị giám trợ để đi thăm nhà của một người đàn ông bị bệnh bại liệt. . . . Trong buổi họp hội đồng tiểu giáo khu gần đây nhất, sau khi cùng nhau hội ý về nhu cầu trong tiểu giáo khu, vị giám trợ đã đưa ra những chỉ định ‘giải cứu’. Bốn người này đã được chỉ định để giúp người đàn ông mắc bệnh bại liệt. . . .

“[Khi họ đến tòa nhà chỗ Chúa Giê Su,] căn phòng đã quá đông người. Họ không thể đi lọt qua cái cửa. Tôi chắc chắn rằng họ đã cố gắng để có thể nghĩ đủ cách, nhưng họ cũng không thể đi lọt qua. . . . Họ cùng nhau hội ý về điều phải làm tiếp theo—làm thế nào họ có thể mang người đàn ông ấy đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô để được chữa lành. . . . Họ đã đưa ra một kế hoạch—không phải là một kế hoạch dễ dàng, nhưng họ đã hành động theo kế hoạch đó.

“ . . . [Họ] dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại xuống’ (Mác 2:4). . . .

“ . . . ‘Đức Chúa Giê Su thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha’ (Mác 2:5).”²

Lời Mời để Hành Động

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ thúc giục: “Bàn thảo với nhau, sử dụng tất cả những phương tiện có sẵn, tìm kiếm sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, cầu vấn Chúa để xin Ngài xác nhận, rồi xắn tay áo lên và đi làm việc.

“Tôi hứa với [anh chị em] rằng: nếu [anh chị em] chịu tuân theo khuôn mẫu này, thì [anh chị em] sẽ nhận được sự hướng dẫn cụ thể về những chi tiết để lo liệu cho người nào, điều gì, khi nào, và ở nơi đâu theo cách của Chúa.”³

Các bài viết về “Các Nguyên Tắc Phục Sự” là nhằm mục đích giúp chúng ta học cách chăm sóc cho nhau—không phải là để chia sẻ một sứ điệp. Khi chúng ta tiến tới việc biết những người chúng ta phục vụ, Đức Thánh Linh sẽ thúc giục chúng ta biết sứ điệp nào mà họ có thể cần ngoài sự chăm sóc và lòng trắc ẩn của chúng ta.

QUYỀN NĂNG CỦA VIỆC THAM VẤN

Chủ Tịch M. Russell Ballard, Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, nói: “Nếu anh chị em muốn cải thiện điều gì, thì anh chị em phải tham

vấn về điều đó. “Khi chúng ta [làm như vậy], chúng ta tạo ra sự phối hợp thuộc linh làm gia tăng sự hiệu quả hay thành quả như là một kết quả của việc hành động phối hợp hay sự hợp tác, kết quả này lớn hơn tổng của các phần riêng biệt” (trong R. Scott Lloyd, “Counseling with Councils Is Lord’s System, Elder Ballard Declares,” ngày 11 tháng Một năm 2017, news.lds.org; “Strength in Counsel,” *Ensign*, tháng Mười Một năm 1993, trang 77).

Việc xây đắp các mối quan hệ cũng là một phần quan trọng của việc tham vấn với nhau. Xin xem thêm bài viết về Các Nguyên Tắc Phục Sự “Xây Đắp Các Mối Quan Hệ Ý Nghĩa,” trong số tháng Tám năm 2018 của tờ *Liahona*, trên trang 6.

GHI CHÚ

1. Xin xem *Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta: Sách Hướng Dẫn Công Việc Phục Vụ Truyền Giáo* (năm 2004), trang 211.
2. Chi Hong (Sam) Wong, “Giải Cứu trong Tinh Đoàn Kết,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2014, trang 14–15.
3. Dieter F. Uchtdorf, “Lo Liệu theo Cách của Chúa,” *Liahona*, tháng Mười Một năm 2011, trang 55.